

วอลต์ ดิสนีย์ (Walt Disney) ราชาการ์ตูนโลก



วอลต์ ดิสนีย์ มีชื่อเต็มว่า วอลเตอร์ เอเลียส ดิสนีย์ (Walter Elias Disney) เกิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๐๑ ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา ต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปทำฟาร์มที่เมืองเล็ก ๆ และได้ย้ายไปอยู่ที่เมืองแคนซัสซิตี ดิสนีย์ได้เริ่มการเรียนเขียนการ์ตูนทางไปรษณีย์ โดยเข้าศึกษาต่อที่สถาบันศิลปะแคนซัสซิตีและโรงเรียนการออกแบบ เมื่อดิสนีย์อายุได้ ๑๖ ปี เขาได้ศึกษาวิชาการถ่ายภาพ ศึกษาการวาดการ์ตูน และได้มีโอกาสวาดภาพประกอบในหนังสือของโรงเรียน

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ดิสนีย์ได้ทำงานเกี่ยวกับการเขียนภาพและการลงหมึกให้กับบริษัทผลิตงานศิลปะ และได้พบกับอับ ไอเวกส์ (Ub Iwerks) ศิลปินหนุ่มซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหุ้นส่วนธุรกิจคนสำคัญของเขา ทั้งสองได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัททำการ์ตูนและภาพยนตร์การ์ตูน ซึ่งในระยะแรกประสบความล้มเหลว จนกระทั่งผลงานเรื่องอลิซในแดนมหัศจรรย์ออกเผยแพร่ ชื่อเสียงของเขาจึงเป็นที่รู้จักบ้าง

วอลต์ ดิสนีย์ต้องมูมานะทำงานอย่างหนักเป็นเวลาหลายสิบปี ผู้คนจึงให้การยอมรับเขาในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนอันมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยเฉพาะตัวการ์ตูนรูปหนูมิกกี้ เมาส์ (Micky Mouse) ได้สร้างชื่อเสียงอย่างมากให้แก่วอลต์ ดิสนีย์ หลังจากนั้นตัวการ์ตูนจากฝีมือการสร้างสรรค์ของวอลต์ ดิสนีย์ ไม่ว่าจะเป็นกระต่ายออสวอลด์ เป็ดโดนัลด์ สุนัขพลูโต และตัวการ์ตูนอื่น ๆ ก็กลายเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วโลก นอกจากการ์ตูนที่เป็นภาพแล้ว วอลต์ ดิสนีย์ยังเป็นคนแรกที่นำการ์ตูนต่าง ๆ ไปสร้างเป็นภาพยนตร์สีด้วย ผลงานที่โดดเด่น เช่น อลิซในแดนมหัศจรรย์ สโนไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด พิน็อคคิโอ แฟนตาเซีย ปีเตอร์แพน ซินเดอเรลลา แอมบี้ โดมงามกับเจ้าชายอสูร วอลต์ ดิสนีย์ได้รับรางวัลออสการ์ถึง ๒๖ รางวัล นับเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลออสการ์มากที่สุดในโลก

นอกจากการเป็นผู้สร้างสรรค์งานการ์ตูนแล้ว ดิสนีย์ยังได้สร้างสวนสนุกและสถานที่พักผ่อนขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกด้วย คือ ดิสนีย์แลนด์ (ปัจจุบันมีอยู่ ๖ แห่งใน ๔ ประเทศทั่วโลก) วอลต์ ดิสนีย์ เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๖๖ รวมอายุ ๖๕ ปี แต่ผลงานและธุรกิจที่เขาสร้างขึ้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางด้านความบันเทิงที่สร้างรอยยิ้มให้แก่กลุ่มผู้ชม เป็นความบันเทิงที่ไม่มีพิษมีภัยและช่วยสรรค์สร้างจินตนาการให้แก่เด็ก ๆ ทั่วทุกมุมโลก

ดัดแปลงจาก: สุชาติ เกาทอง พร้อมคณะ. ทัศนศิลป์ ม. ๒. วอลต์ ดิสนีย์ ราชาการ์ตูนโลก. หน้า ๖๗.

พิมพ์ครั้งที่ ๔. สำนักพิมพ์บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด: กรุงเทพฯ